

TRƯỜNG THCS THỊ TRẦN TRÂU QUỲ HÀNH TRÌNH PHÁP LUẬT - KẾT NỐI TRI THỨC VÀ SỨC MẠNH



Trong khuôn viên thân thương của trường THCS TT Trâu Quỳ, hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trở thành cơ hội để các em học sinh trải nghiệm, học hỏi và phát triển ý thức công dân qua những hoạt động bổ ích và sôi nổi do chính các em thực hiện, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh toàn trường. Dưới sự quan tâm và định hướng của Ban giám hiệu, buổi tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức pháp luật mà còn là dịp để học sinh hiểu sâu hơn về trách nhiệm của mình trong đời sống. Như Montesquieu từng nói, *“Tự do là quyền được làm tất cả những gì mà luật pháp cho phép.”*



*Cô Tổng Phụ trách Nguyễn Thị Nhung
và học sinh lớp 8A6 phổ biến, tuyên truyền về pháp luật*

Với phương châm "Học đi đôi với hành," ngày 28/10/2024, trường THCS TT Trâu Quỳnh đã tổ chức một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đầy sắc màu và sinh động. Đây là dịp để toàn thể học sinh trường tham gia, đặc biệt là lớp trực tuần 8A6 đã góp phần truyền tải nhiều thông điệp pháp luật ý nghĩa. Với câu nói nổi tiếng của Thomas Jefferson, "*Một xã hội tốt là xã hội có những con người biết tuân thủ pháp luật,*" buổi tuyên truyền không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn là một trải nghiệm thực tế giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của pháp luật.



(Không khí trang nghiêm trước khi vào buổi tuyên truyền pháp luật)

Buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ đơn thuần là một sự kiện giáo dục, mà còn là một hành trình để các em học sinh hiểu sâu sắc về vai trò của pháp luật. Chương trình được thiết kế với nhiều nội dung phong phú, từ các bài chia sẻ ý nghĩa đến phần thi đố vui sôi động và tiết mục văn nghệ sôi nổi, giúp các em học sinh thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của mình.

Mở đầu chương trình, đại diện lớp 8A6 đã trình bày bài tuyên truyền ý nghĩa về Ngày Pháp luật Việt Nam, giới thiệu lịch sử hình thành và tầm quan trọng của ngày này. Với giọng đọc trầm ấm, các em đã làm nổi bật trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tuân thủ pháp luật. Thông qua bài tuyên truyền, các em đã nhấn mạnh rằng luật pháp là nền tảng của mọi xã hội phát triển, và vai trò của mỗi cá nhân là tuân thủ các quy định để đảm bảo trật tự và an toàn.

Bài tuyên truyền đã làm sáng tỏ các quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân, đặc biệt là những trách nhiệm của các em trong môi trường học đường. Nhờ đó, học sinh toàn trường không chỉ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Ngày Pháp luật mà còn thấy rõ vai trò của mình trong việc bảo vệ và giữ gìn pháp luật. Các em được

khuyến khích suy ngẫm về cách áp dụng những nguyên tắc pháp luật vào cuộc sống hàng ngày, để từ đó xây dựng lối sống văn minh, có trách nhiệm.



*Học sinh lớp trực tuần
tuyên truyền về ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam*

Tiếp nối chương trình là hoạt động đố vui đầy sôi động. Lớp 8A6 đã tổ chức cuộc thi với những câu hỏi phong phú về kiến thức pháp luật như luật giao thông, quyền trẻ em, và các quy định trong trường học. Chương trình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh với hình thức thi đấu theo nhóm và phần thưởng hấp dẫn dành cho các đội trả lời đúng.

Các câu hỏi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn lồng ghép những tình huống thực tế để học sinh dễ dàng áp dụng vào đời sống. Đặc biệt, những câu hỏi về luật giao thông, cách ứng xử đúng đắn, và các quy định trong trường học đã giúp các em ý thức rõ ràng hơn về sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp. Hào hứng với tinh thần tranh tài, học sinh của các lớp đều nhiệt tình giơ tay tranh tài, tạo nên bầu không khí vui vẻ và sôi nổi. Hoạt động này là một sân chơi lý thú, giúp các em tiếp cận kiến thức pháp luật một cách tự nhiên và dễ nhớ, giúp các em nhận ra rằng luật pháp luôn hiện diện trong từng hành động hàng ngày của mỗi người.



*Các em học sinh hào hứng, sôi nổi
trong phần thi đố vui có thưởng về nội dung pháp luật*

Để khép lại chương trình trong không khí vui tươi, lớp 8A6 đã biểu diễn tiết mục văn nghệ sôi động với điệu nhảy trẻ trung trên nền bài hát “*Xoay hè khác lạ*”. Tiết mục này không chỉ là biểu tượng cho sức trẻ và năng lượng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của các bạn học sinh. Những động tác mạnh mẽ và dứt khoát cùng các biểu cảm tự tin của các em đã khiến cho tiết mục thêm phần thu hút và đầy sức sống.

Điệu nhảy còn gửi gắm một thông điệp sâu sắc về tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng trong việc xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật. Sự hài hòa và thống nhất trong từng bước nhảy như một biểu tượng cho tầm quan trọng của sự hợp tác và gắn bó trong một xã hội văn minh. Tiết mục nhảy đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của toàn bộ học sinh và các thầy cô trong trường, khép lại chương trình trong tiếng cười vui vẻ và niềm hân hoan. Đây là giây phút không chỉ thể hiện tinh thần sôi nổi của các em mà còn đánh dấu một chương trình giáo dục pháp luật thành công.



Tiết mục văn nghệ sôi động của lớp 8A6

Buổi tuyên truyền Ngày Pháp luật tại trường THCS TT Trâu Quỳ khép lại, nhưng những bài học từ chương trình vẫn còn lan tỏa sâu sắc trong tâm trí mỗi học sinh. Từ những quy định tưởng chừng khô khan, các em đã hiểu rằng pháp luật không chỉ là nguyên tắc mà còn là nền tảng của một xã hội công bằng và văn minh. Những ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, sự tự tin trong phần đó vui mừng chứng cho tinh thần cầu tiến và sự trưởng thành của các em. Học sinh Trâu Quỳ, với nền tảng kiến thức pháp luật vững chắc, đã được trao vào tay “tấm khiên” bảo vệ và “chìa khóa” mở ra cánh cửa trưởng thành, nơi mà tự do và trách nhiệm luôn song hành. Như ai đó từng nói: *“Luật pháp được tạo ra không chỉ để bảo vệ chúng ta, mà còn để dẫn lối chúng ta sống tốt hơn.”* Niềm tin và tự hào về thể hệ học sinh Trâu Quỳ hiểu biết và bản lĩnh sẽ là điểm tựa, giúp các em tự tin tiến bước trên hành trình trưởng thành và đóng góp cho xã hội.

Tác giả: Tống Hà
THCS Thị trấn Trâu Quỳ